



ที่ มท ๐๒๐๗.๕/ว ๕๕๕๖

ถึง สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานข้าราชการแห่งชาติกำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๒๑ สัปดาห์ (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ ห้องประชุมสำนักข้าราชการแห่งชาติ และศูนย์ฝึกอบรมประชาชน อาเภออมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการนี้ สำนักข้าราชการแห่งชาติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในวันที่จัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เฉพาะค่าอาหาร ค่าห้องพัก (คู่) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะระหว่างการศึกษา และค่าเช่าวิทยฐานะ) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาฯ เบื้องต้น ดังนี้

๑) เป็นข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือประเภทอำนวยการสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และอายุไม่เกิน ๕๗ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษารอบ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒) สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และต้องไม่มีชื่อเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรอื่น ๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน หรือได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นใดในระหว่างการศึกษา โดยต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหลักสูตร

๓) ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ และรายละเอียดของโครงการให้ศึกษาได้จากเอกสารตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดทราบ ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้าอบรมโดยจังหวัดเห็นชอบและอนุมัติค่าใช้จ่าย ให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อจัดได้นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดพิจารณาหากส่งเอกสารหลักฐานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พฤศจิกายน ๒๕๖๖



สถาบันดำรงราชานุภาพ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๒

มท. ๕๐๙๓๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๒, ๕๐๙๓๖

ที่ มท ๐๒๐๗.๕/ว ๔๔๕๐

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานข้าราชการแห่งชาติกำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๒๑ สัปดาห์ (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ ห้องประชุมสำนักข้าราชการแห่งชาติ และศูนย์ฝึกอบรมประชาชน อาเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการนี้ สำนักข้าราชการแห่งชาติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในวันที่จัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เฉพาะค่าอาหาร ค่าห้องพัก (คู่) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะระหว่างการศึกษา และค่าเช่าวิทยฐานะ) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาดังนี้

๑) เป็นข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือประเภทอำนวยการสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และอายุไม่เกิน ๕๗ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาดูงาน (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒) สามารถเข้ารับการศึกษาดูงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และต้องไม่มีชื่อเข้ารับการศึกษาดูงานหลักสูตรอื่น ๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน หรือได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นใดในระหว่างการศึกษา โดยต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหลักสูตร

๓) ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาดูงานต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ และรายละเอียดของโครงการให้ศึกษาได้จากเอกสารตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดทราบ ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้าอบรมให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อจักได้นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดพิจารณาหากส่งเอกสารหลักฐานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวดารารักษาชาติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๒, ๕๐๙๓๖

ที่ มท ๐๒๐๗.๕/ว ๕๕๓๓

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๖

เรียน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน

ด้วยสำนักงานข้าราชการแห่งชาติกำหนดจัดการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๒๑ สัปดาห์ (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ ห้องประชุมสำนักข้าราชการแห่งชาติ และศูนย์ฝึกอบรมประชาชน อาเภออมก๋อย จังหวัดสระบุรี ในการนี้ สำนักข้าราชการแห่งชาติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในวันที่จัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เฉพาะค่าอาหาร ค่าห้องพัก (คู่) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะระหว่างการศึกษา และค่าเช่าวิทยฐานะ) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาดังนี้

๑) เป็นข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือประเภทอำนวยการสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และอายุไม่เกิน ๕๗ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒) สามารถเข้ารับการศึกษได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และต้องไม่มีชื่อเข้ารับการศึกษอบรม หลักสูตรอื่น ๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน หรือได้รับมอบหมายหน้าที่อื่นใดในระหว่างการศึกษา โดยต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาทั้งหลักสูตร

๓) ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ และรายละเอียดของโครงการให้ศึกษาได้จากเอกสารตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการอบรม ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ภายใน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อจักได้นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวดารารักษาชาติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สป.



ร.ม. ผ.อ.กลุ่ม... วันที่ 29 Nov 16
นทบ. ร.ก. ๒๑๑๓๓ ๒๑ พ.ย. ๖๖